

Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà ra MV bày tỏ nỗi tiếc mùa Xuân

THU MÂY Thứ Năm, 18/4/2024 09:10

Chia sẻ   

(PNTĐ) - Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa chính thức tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân”. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà- một ca khúc được viết trong tâm trạng có chút “hờn ghen” với mùa xuân.

TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà quyến rũ trong MV mới “Mùa đông nhớ anh”

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ 11/01/2024

NSND Quốc Hưng, Quang Hà, Lê Anh Dũng hội ngộ trong album “Xa em”

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ 25/11/2022

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ, mùa xuân được ví như một cô gái đẹp, nhưng khi mùa xuân qua đi cũng là lúc “nàng thơ” trong lòng người nhạc sĩ cũng không còn ở lại. Mùa xuân mang cô gái đi thì cảnh sắc đâu còn xuân nữa... Cứ thế lời ca, giai điệu bật lên trên những khuôn nhạc bộc bạch những tiếc nuối, mang chút trách móc của người nhạc sĩ trước “nàng xuân”.



Những hình ảnh lãng mạn, nhẹ nhàng trong MV của Tô Ngọc Hà

Với ca khúc “Anh không yêu mùa xuân”, càng thêm khẳng định mối duyên âm nhạc giữa nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà là chuyện không có nhiều ở giới âm nhạc của Việt Nam. Bởi ca khúc này, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ngoài

thể hiện cảm hứng, tài năng sáng tác âm nhạc thể hiện sự chuyển động của thời gian – 4 mùa trong năm còn để gửi gắm sự “biển ảo” giọng hát của nữ ca sĩ Tô Ngọc Hà vào màu âm nhạc đa sắc, đa phong cách của mình.

Ca khúc “Anh không yêu mùa xuân” đồng thời cũng gom đủ nhạc phẩm 4 mùa trong “gia tài” âm nhạc của anh mà trước đó cũng với giọng hát Tô Ngọc Hà đã thể hiện khá thành công, gồm: “Mùa hè bỏng cháy”, “Thu trả cho đời” và “Mùa đông nhớ anh”. Đến nay là “Anh không yêu mùa xuân”.

“Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung luôn biến hóa màu sắc âm nhạc trong những sáng tác của mình, cũng là vừa thách đố ca sĩ, nhạc sĩ phối khí, nhưng cũng thể hiện khả năng sáng tác luôn mang đến những đổi mới thú vị của anh”- ca sĩ Tô Ngọc Hà chia sẻ.





Tô Ngọc Hà được gọi là "Mỹ nhân bolero" bởi sắc vóc xinh đẹp của cô.

"Anh không yêu mùa xuân" thêm đánh dấu sự hợp tác khá ấn ý của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và ca sĩ Tô Ngọc Hà, trước đó là nhiều những ca khúc được Tô Ngọc Hà thể hiện sau dấu ấn của nữ ca sĩ tại sân chơi Thần tượng Bolero 2019, như: "Nỗi nhớ", "Nỗi nhớ 2", "Kẹp tóc màu xanh", những ca khúc 4 mùa kể trên... Nữ ca sĩ bày tỏ, sở dĩ nhạc sĩ tin tưởng gửi gắm những "đứa con tinh thần" của mình là bởi cả hai có sự đồng điệu trong tâm hồn gắn với âm nhạc.



Dù từng theo học ca sĩ Anh Thơ, nhưng Tô Ngọc Hà lại chọn hát nhạc bolero.

"Ca từ và giai điệu trong các tác phẩm của anh Trung rất nhẹ nhàng, chân thành và đầy chất thơ. Vốn dĩ hầu hết những ca từ của anh Trung viết trước khi lên khuôn nhạc đã là những vần thơ hết sức dung dị. Nên khi nhạc sĩ gửi bài hát bao giờ cũng sẽ nói: Nếu em thấy thích thì hãy hát! Mỗi khi nhận bài hát từ nhạc sĩ, tôi vừa trần trụi vừa háo hức vì phải làm sao qua ca khúc "nói hộ" được nỗi lòng của nhạc sĩ với người yêu nhạc, còn háo hức là được thoải mái sáng tạo ca khúc của nhạc sĩ mà không lo bị la mắng hay "chấn chỉnh" vì có đôi lúc tôi cũng mạnh dạn "cãi" để làm sao ra được sản phẩm âm nhạc mà cả nhạc sĩ và tôi ưng ý nhất"- ca sĩ Tô Ngọc Hà cho hay.



Những khung hình thơ mộng của MV "Anh không yêu mùa xuân".

Mỹ nhân Bolero cũng bộc bạch thêm, hát nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không phải dễ dàng. Lời ca, giai điệu có thể rất dễ hiểu, nhưng cảm nhận được đầy đủ ẩn ý của nhạc sĩ trong mỗi nốt nhạc, lời ca là điều cần phải suy nghĩ rất nhiều. Thế nên sau mỗi lần thực hiện tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, nhiều đàn anh trong âm nhạc cũng bày tỏ sự cảm mến và trân trọng những sáng tạo của Ngọc Hà cùng ê kíp – là nhạc sĩ phối khí Đức Hoàng – người cũng đã đồng hành với giọng hát của nữ ca sĩ và các sản phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung từ sản phẩm âm nhạc đầu tiên cho đến “Anh không yêu mùa xuân”.

0:00

MV "Anh không yêu mùa xuân" của Tô Ngọc Hà

MV “Anh không yêu mùa xuân” được ca sĩ Tô Ngọc Hà và êkíp thể hiện chuyện tình của đôi bạn trẻ yêu nhau nhưng cuối cùng lại không đến được với nhau, cô gái ra đi chàng trai là người ở lại và có nhiều cảm xúc. Khi nhìn cảnh sắc mùa xuân, chàng trai nhớ lại

mối tình đã qua, khắc khoải, nhớ nhung cô gái năm nào.

Từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, là học trò của nữ ca sĩ Anh Thơ, Tô Ngọc Hà lại chọn theo dòng nhạc Bolero, nhưng với chất giọng trầm ấm, nữ ca sĩ mỗi lần trình làng sản phẩm âm nhạc lại thường chọn nhạc trữ tình để đưa đến một màu sắc khác trước người yêu nhạc.



Ca khúc "Anh không yêu mùa xuân" đánh dấu sự hợp tác ăn ý một lần nữa giữa nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung mặc dù luôn tự nhận mình là làm nghệ thuật "tay ngang" và không muốn "lộ diện" trước truyền thông, công chúng, nhưng sau gần 20 năm theo đuổi sáng tác, đến nay anh đã có một "gia tài" các tuyển tập thơ và âm nhạc đáng nể. Các sáng tác âm nhạc của anh đa dạng, đa màu, từ những bản balad trữ tình, tự sự đến những ca khúc trẻ trung, sôi động; cùng đó là những ca khúc viết về tình yêu quê hương, đất nước, hào hùng với niềm tự hào dân tộc...



Mỹ nhân Bolero cho biết hát nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không phải dễ dàng, cô và anh "nên duyên" trong âm nhạc bởi sự thấu hiểu.

Trong nhiều sản phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung có sự tham gia biểu diễn của những tên tuổi nghệ sĩ, như: NSND Quốc Hưng, ca sĩ Lê Anh Dũng, Quang Hà, Hoàng Tùng, Đông Hùng, Mai Diệu Ly,...

Sau sự kết hợp với Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà với MV "Anh không yêu mùa xuân", tới đây nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sẽ kết hợp với NSND Quốc Hưng giới thiệu tới khán giả một ca khúc mang đậm tính hào sảng, tri ân "Đất nước yêu người" chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và các ngày kỷ niệm lớn trong năm của đất nước.

ĐỌC TIẾP

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà quyến rũ trong MV mới "Mùa đông nhớ anh"

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ 11/01/2024

NSND Quốc Hưng, Quang Hà, Lê Anh Dũng hội ngộ trong album "Xa em"

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ 25/11/2022

Like Share

THẦN TƯỢNG BOLERO NHẠC SĨ NGUYỄN THÀNH TRUNG CA SĨ TÔ NGỌC HÀ ANH KHÔNG YÊU MÙA XUÂN

Ý kiến bạn đọc

* Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Gửi bình luận



TIN ĐỌC NHIỀU

Cố Phó Thủ tướng Vũ Khoan - tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ noi theo

1

Xúc động xem MV huyền thoại saxophone Kenny G quảng bá về đẹp Hà Nội

2

Cầu đi bộ Trần Nhật Duật bất ngờ biến thành công trình nghệ thuật hấp dẫn

3

Thư viện Quốc gia giới thiệu hơn 1.000 cuốn sách mới nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba

4

Hoành tráng, thiêng liêng Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng Vương, định đô tại Cổ Loa

5



PHIẾU KHẢO SÁT

ĐÁNH GIÁ GIỮA NHIỆM KỲ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NHIỆM KỲ 2021 - 2026



Chương trình

MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI



TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cầu đi bộ Trần Nhật Duật bất ngờ biến thành công trình nghệ thuật hấp dẫn

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ 24/04/2024



Nữ GenZ với mong muốn mang tài năng của mình giúp ích cho cuộc đời

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ 23/04/2024



Hoa hậu H'Hen Niê tất bật với chuỗi hoạt động cộng đồng tại Điện Biên

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ 23/04/2024



Cố Phó Thủ tướng Vũ Khoan - tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ noi theo

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ 21/04/2024



Minh chứng về sự kế thừa thành công của gia đình truyền thống nghệ thuật

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ 21/04/2024



ĐỌC BÁO IN

PHỤ NỮ THỦ ĐÔ ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH



Báo Phụ nữ Thủ đô 14-24 số 1721

Ngày 03/04/2024



Báo Phụ nữ Thủ đô 16-24 số 1723

Ngày 17/04/2024

Xem thêm



Tòa soạn: Số 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy phép: Số 699/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/10/2021.
Tổng biên tập: LÊ QUỲNH TRANG
Phó tổng biên tập: LÊ THỊ HỒNG MINH



Email: baophunuthudo@gmail.com
ĐTVP: 024 3942 1865 - Fax: 024 3822 3989
Bạn đọc: 024 3942 3227 - Tâm giao: 024 3735 0555
Quảng cáo: 024 3822 3989